

Phụ lục
TỔNG HỢP CÁC KIẾN NGHỊ TẠI BUỔI GẶP MẶT CỦA THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỚI DOANH NGHIỆP,
NHÂN NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2024 VÀ PHÂN CÔNG XỬ LÝ KIẾN NGHỊ
(Kèm theo công văn số: /TB-VPCP ngày tháng 10 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ)

STT	Đơn vị kiến nghị, đề xuất	Nội dung kiến nghị, đề xuất	Phân công xử lý	Số văn bản kiến nghị/phát biểu tại Hội nghị
I. Cơ chế chính sách:				
1	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	Hoàn thiện thể chế cho phát triển các doanh nghiệp của Việt Nam, đặc biệt là thể chế quản trị và phát triển kết hợp thể chế quản lý, không chỉ là thể chế quản lý như hiện nay, có rất nhiều các điều kiện, quy trình, thủ tục đối với lĩnh vực mới, phát triển mới.	Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Phát biểu tại Hội nghị
2		Tiếp tục hiện thực hóa việc phân cấp, phân quyền và giao nhiệm vụ cho các tập đoàn, doanh nghiệp, tổng công ty mà nhà nước sở hữu 100% vốn hoặc chi phối trong việc thực hiện các nhiệm vụ khó khăn.	Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Phát biểu tại Hội nghị
3		Có cơ chế tạo nguồn lực hỗ trợ cho các doanh nghiệp nói chung, và doanh nghiệp nhà nước nói riêng quản trị được rủi ro trong một môi trường đầy biến động.	Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Phát biểu tại Hội nghị
4		Có định hướng đối với các thành phần kinh tế, có định hướng cho từng khu vực, cho từng lĩnh vực để giảm thiểu cạnh tranh nội bộ hướng tới cạnh tranh quốc gia, khi mà các xu hướng về toàn cầu hóa được hiện thực trong điều kiện cân bằng.	Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Phát biểu tại Hội nghị

5		Nghiên cứu sửa đổi cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp nhà nước để tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc đang gặp phải như cơ chế mua bán, sáp nhập, thoái vốn tại nước ngoài, cơ chế đánh giá tổng thể hiệu quả các dự án đầu tư,...	Bộ Tài chính	Phát biểu tại Hội nghị
6	Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội	Hỗ trợ, giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp đầu đàn, với những thế mạnh tại những vùng, khu vực cụ thể, cùng với các doanh nghiệp khác của Việt Nam tạo hệ sinh thái đầy đủ tại các nước đầu tư.	Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Phát biểu tại Hội nghị
7		Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại cấp cao với Chính phủ các nước doanh nghiệp đang đầu tư để hỗ trợ hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp nhiều hơn nữa	Bộ Ngoại giao	Phát biểu tại Hội nghị
8	Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa	<p>Trong thời gian tới, Chính phủ tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của Dự án đường bộ cao tốc và đồng thời nghiên cứu triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Một thách thức đặt ra là "nguồn vốn" để thực hiện các dự án, làm sao để các Dự án đúng tiến độ, hiệu quả và đặc biệt là "tiết kiệm chi phí hợp lý".</p> <p>Kiến nghị xem xét, cần có một đề án cụ thể về "Thu hút nguồn vốn trong nhân dân" để phục vụ hai dự án nêu trên, có thể thông qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ với mức lãi suất hấp dẫn để khuyến khích người dân tham gia. Đặc thù của doanh nghiệp và người dân Việt Nam là khi Tổ quốc, đất nước cần thì sẵn sàng ủng hộ hết mình. Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực để tổ chức triển khai và kiểm soát các</p>	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Phát biểu tại Hội nghị

		dự án lớn. Chính phủ có thể "đặt đề bài" cho các doanh nghiệp tầm cỡ trong nước, bảo lãnh cho họ trực tiếp vay vốn và đàm phán với các đối tác nước ngoài (để mua công nghệ, thuê chuyên gia...).		
9		<p>Kinh tế số là xu thế tất yếu của thế giới, trong đó có một thị trường tài chính, thị trường vốn rất lớn đang được thế giới nghiên cứu và triển khai mạnh mẽ nhưng Việt Nam lại đi sau, đó là thị trường tiền số.</p> <p>Mặc dù Việt Nam hiện nay chưa cho phép vận hành thị trường này nhưng rất nhiều nhà đầu tư (bao gồm cả nhà đầu tư chuyên nghiệp lẫn người dân bình thường) vẫn tham gia đông đảo ở các sàn tiền số trên thế giới. Lượng tiền lưu thông trong thị trường này lên đến hàng trăm tỷ USD và là kênh huy động vốn rất hiệu quả của nhiều dự án công nghệ.</p> <p>Nghiên cứu việc thành lập Ngân hàng số.</p>	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Phát biểu tại Hội nghị
10		Nước ta hiện có 3% là doanh nghiệp lớn, đa phần hoạt động đa lĩnh vực, đa ngành nghề. Lực lượng doanh nghiệp lớn đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế và chuỗi giá trị trong nước. Vậy nên cần trao đổi và giao nhiệm vụ cụ thể cũng như ban hành những chính sách hỗ trợ đặc thù cho các doanh nghiệp lớn để họ tập trung phát triển một lĩnh vực ngành nghề mũi nhọn.	Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Phát biểu tại Hội nghị
11		Lực lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tới 97% tổng số doanh nghiệp cả nước, hằng năm đóng góp hơn 40% GDP, 40% thu ngân sách nhà nước và 60% lao động, tuy nhiên đối tượng đóng vai trò	Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Phát biểu tại Hội nghị

	<p>quan trọng nhất trong kết nối doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ là lực lượng doanh nghiệp vừa (hiện nay có khoảng 30.000 doanh nghiệp - chiếm 4% nhưng con số này không hề nhỏ - họ là các doanh nghiệp có khát vọng, tiềm năng, điều kiện để trở thành doanh nghiệp lớn và có hoạt động sản xuất - kinh doanh khá chuyên nghiệp). Đề gia tăng số lượng "đàn sếu" của nền kinh tế và kéo theo lực lượng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đi lên, kiến nghị trong thời gian tới nên tập trung hơn nữa các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa.</p>		
12	<p>Cả nước có 5 triệu hộ kinh doanh (đông gấp 6 lần lực lượng doanh nghiệp), trong khi đó quy định về đối tượng này chỉ được dành một phần trong Luật Doanh nghiệp, điều này là rất thiệt thòi đối với họ. Do vậy, kiến nghị nghiên cứu ban hành Luật riêng cho hộ kinh doanh, trong đó đề "chính thức hóa" chuyển đổi các hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, kiến nghị đưa ra các tiêu chí, định mức cụ thể để các hộ kinh doanh khi đạt được "phải" chuyển đổi thành doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cũng cần có những chính sách hỗ trợ về thuế, vốn, mặt bằng, lãi suất... để thúc đẩy các hộ kinh doanh sớm phát triển thành doanh nghiệp.</p>	Bộ Kế hoạch và Đầu tư	Phát biểu tại Hội nghị
13	<p>Nghiên cứu ý tưởng thành lập Quỹ quốc gia về thu hút và phát triển nhân tài; kêu gọi các doanh nghiệp lớn cùng đóng góp, tham gia để vận hành Quỹ nhằm phát triển nhân tài cho đất nước, nhất là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.</p>	Bộ Tài chính	Phát biểu tại Hội nghị

		Điều kiện của Quỹ là không có vốn môi, hoạt động hoàn toàn dựa trên cơ sở huy động nguồn lực xã hội và tuân thủ quy định pháp luật về Quỹ nhằm ươm mầm và phát triển các thế hệ trẻ Việt Nam.		
14	Tập đoàn Thành Thành Công	<p>Từ đầu năm 2024, Chính phủ đã có những quyết sách kịp thời và đúng đắn khi giảm thuế giá trị gia tăng, yêu cầu các ngân hàng thương mại cổ phần điều chỉnh lãi suất cho vay, góp phần tạo điều kiện hỗ trợ cho nền kinh tế. Tuy nhiên, để thúc đẩy hơn nữa lưu thông hàng hóa, dịch vụ trong nền kinh tế và tạo thặng dư, đóng góp hiệu quả cho ngân sách nhà nước, cần có những chính sách "kích cầu tiêu dùng".</p> <p>Một số quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Philippines lựa chọn chương trình hỗ trợ tiền mặt cho người dân tiêu dùng, hoặc Singapore cung cấp phiếu mua sắm với các chương trình hỗ trợ tài chính tương tự. Đối với Việt Nam, nên chăng xem xét việc cung cấp phiếu mua sắm - voucher đến người dân, sử dụng trong thời hạn nhất định.</p> <p>Những voucher này tập trung cân đối được những mặt hàng cần kích cầu và nhu cầu thực tế của người dân. Như vậy, hàng hóa, dịch vụ được lưu thông, nhà nước thu được ngân sách, hệ sinh thái logistic và các dịch vụ đi kèm được phát triển... sẽ thêm vào các chính sách giảm thuế thu nhập cá nhân, vì bản thân phiếu voucher chính là cách giảm thuế thu nhập cá nhân.</p>	Bộ Công Thương	Phát biểu tại Hội nghị

15	<p>Luật các tổ chức tín dụng có những điều khoản cần xem lại như việc xác định chủ thể quản lý tài sản đảm bảo là bất động sản trong phát hành trái phiếu, do ngân hàng thương mại không còn được phép thực hiện vai trò này, trong khi Luật Đất đai cho phép tổ chức kinh tế nhận thế chấp, nhưng lại chưa có hướng dẫn thi hành, dẫn tới việc huy động trái phiếu có tài sản đảm bảo là bất động sản gặp khó trong việc xác định chủ thể nhận thế chấp.</p> <p>Kiến nghị sớm ban hành các hướng dẫn cụ thể để tạo điều kiện phát triển thị trường vốn, tăng cường tính minh bạch và hiệu quả.</p>	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Phát biểu tại Hội nghị
16	<p>Thị trường vốn nên được xây dựng thành một kênh huy động vốn quan trọng hơn, đặc biệt cần khuyến khích sự đa dạng của các sản phẩm chứng khoán như viễn thông, công nghệ, năng lượng tái tạo và bán lẻ...</p> <p>Kiến nghị tạo cơ chế với các chính sách khuyến khích khối doanh nghiệp tư nhân niêm yết các loại hình hàng hóa mới trên thị trường chứng khoán để thu hút thêm nguồn vốn đầu tư nước ngoài dài hạn.</p> <p>Ngoài ra, để đạt được mục tiêu kinh tế xanh, tài chính xanh, cần có chính sách khuyến khích việc phát triển chỉ số ETF chuyên đầu tư vào các doanh nghiệp đạt được những tiêu chuẩn ESG quốc tế, vừa để nhà đầu tư nước ngoài có nhiều lựa chọn cơ hội đầu tư - gia tăng hấp thụ nguồn vốn ngoại cho thị trường vốn Việt Nam, vừa khuyến khích doanh nghiệp phát triển theo chuẩn ESG quốc tế hướng đến bền vững.</p>	Bộ Tài chính	Phát biểu tại Hội nghị

17	<p>Việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế là rất cần thiết và đã được lãnh đạo Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Bởi Việt Nam có tiềm năng lớn về dân số và sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài chính trong nước, lợi thế về múi giờ đối với 21 trung tâm tài chính lớn nhất thế giới hiện hữu.</p> <p>Việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế sẽ hỗ trợ thị trường vốn Việt Nam phát triển đa dạng đóng góp tỷ trọng lớn về nguồn vốn bền vững bên cạnh thị trường tiền tệ; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao vị thế Việt Nam. Đây là những lợi thế hoàn toàn có thể xây dựng và phát triển thành một trung tâm tài chính khu vực, thu hút các nhà đầu tư lớn và đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường vốn.</p> <p>Bên cạnh đó, xem xét các chính sách đột phá tạo môi trường cởi mở cho các nhà đầu tư, kiến nghị xác định khu vực có đủ tiềm năng, thế mạnh, sự độc bản như môi trường trong xanh - phát triển được kinh tế xanh; cơ sở hạ tầng tốt - phát triển được kinh tế số; quỹ đất còn nhiều dư địa - quy hoạch bài bản và hiện đại... để thu hút nhiều nhà đầu tư vốn lớn đến và đầu tư. Dựa trên cơ sở đó, đề án phát triển trung tâm tài chính quốc tế mang đậm bản sắc Việt Nam, kêu gọi sự đồng lòng góp sức từ các doanh nghiệp tư nhân để hợp lực hoàn thiện hệ sinh thái tài chính.</p> <p>Kiến nghị nghiên cứu Đề án phát triển trung tâm tài chính quốc tế.</p>	Bộ Tài chính	Phát biểu tại Hội nghị
----	---	--------------	------------------------

18	<p>Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce</p>	<p>Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời ban hành Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2021 nhằm đặt ra 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp theo từng giai đoạn để thúc đẩy sự phát triển ngành bán lẻ, đến năm 2030 là tỷ trọng tổng mức bán lẻ hàng hóa của các khu vực kinh tế trong nước đạt khoảng 85%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tại cơ sở bán lẻ hiện đại đạt 42% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nền kinh tế.</p> <p>Kiến nghị sớm hướng dẫn tổ chức triển khai cụ thể và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia vào các giải pháp chiến lược để đạt được mục tiêu chung: Phát triển thương mại hiện đại - tăng trưởng bền vững - tạo tiền đề vững chắc tham gia hội nhập sâu hơn vào kinh tế khu vực và thế giới.</p>	Bộ Công Thương	Phát biểu tại Hội nghị
19	<p>Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam</p>	<p>Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đặt ra mục tiêu đến năm 2025, tỉ lệ giường bệnh tư nhân đạt 10%, đến năm 2030, tỉ lệ giường bệnh tư nhân đạt 15%. Tuy nhiên, hiện tại y tế tư nhân mới đạt khoảng 8%.</p> <p>Do vậy, để đạt mục tiêu Nghị quyết 20-NQ/TW đặt ra, đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện ban hành các chính sách khuyến khích xã hội hóa lĩnh vực y tế mang tính đồng bộ, trong đó đối với các dự án đầu tư bệnh viện tư nhân thống nhất chỉ nên áp dụng thực hiện theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP, Nghị định số 59/2014/NĐ-CP, thuộc đối tượng được Nhà nước thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê không thu tiền sử dụng đất trong suốt thời gian thực hiện dự án; không phải</p>	Bộ Tài chính	Phát biểu tại Hội nghị

		thực hiện trình tự đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu dự án có sử dụng đất, đảm bảo công bằng như dự án bệnh viện công lập.		
20		Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động lựa chọn, chỉ định nhà đầu tư có đủ năng lực, uy tín, trách nhiệm để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở y tế trên địa bàn, góp phần giảm gánh nặng ngân sách nhà nước, nâng số lượng bệnh viện và giường bệnh trong cả nước, tạo môi trường bình đẳng, không phân biệt trong đầu tư xây dựng cơ sở y tế công lập và tư nhân.	Bộ Nội vụ	Phát biểu tại Hội nghị
21	Hiệp hội Du lịch Việt Nam	Xây dựng hạ tầng du lịch, giao thông vận tải là yếu tố rất quan trọng với ngành du lịch, việc kết nối các điểm du lịch với nhau giữa các địa phương của Việt Nam và của Việt Nam với thế giới luôn rất quan trọng. Trong vận tải, nên tăng cường vận chuyển đường sông và đường biển để phục vụ phát triển du lịch.	Bộ Giao thông vận tải	Phát biểu tại Hội nghị
22		Đầu tư các điểm du lịch, đề nghị các địa phương tập trung vào những điểm du lịch lớn, trọng điểm, hấp dẫn du khách, để xây dựng thành điểm nhân cho hoạt động du lịch của địa phương, tránh dàn trải	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phát biểu tại Hội nghị
		Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực du lịch. Sau đại dịch COVID-19, nhân lực ngành du lịch thiếu trầm trọng, hiện ngành chỉ đạt 60-70% lực lượng lao động so với trước kia. Để phát triển lực lượng này, bên cạnh sự cố gắng từ phía doanh nghiệp, về lâu	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội	Phát biểu tại Hội nghị

		dài, Nhà nước vẫn cần hỗ trợ trực tiếp, giao cho doanh nghiệp để họ trực tiếp làm và có sự giám sát của các cơ quan liên quan. Nếu ngân sách phục vụ cho đào tạo nguồn nhân lực đến được với doanh nghiệp thì sẽ hỗ trợ hiệu quả và nhanh nhất.		
23		Hiện tốc độ tăng trưởng khách du lịch của chúng ta còn chậm so với nhu cầu do công tác xúc tiến còn yếu, Nhà nước ngoài việc lo xúc tiến ở các điểm đến quốc gia, hình ảnh của toàn quốc, điểm đến của Việt Nam, cũng cần hỗ trợ cho các doanh nghiệp du lịch. Hỗ trợ doanh nghiệp cũng chính là hỗ trợ cho việc xúc tiến chung của các địa phương. Nếu Nhà nước có quỹ xúc tiến du lịch, hỗ trợ thẳng cho doanh nghiệp thì việc xúc tiến sẽ mạnh mẽ hơn, thu hút nhiều khách hơn.	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phát biểu tại Hội nghị
24		Miễn, hoãn, giảm thuế cho các doanh nghiệp gặp khó khăn khi bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 vừa qua.	Bộ Tài chính	Phát biểu tại Hội nghị
25	Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai	Trong Luật Đất đai sửa đổi, hiện nay thuế đất trong sản xuất kinh doanh đang gặp nhiều bất cập. Đó là giá đất thương mại dịch vụ đang áp dụng ở phần đất ở, đất thương mại trong đô thị. Vì thế, giá đất thương mại dịch vụ đang ở mức cao so với mặt bằng chung. Điều này ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.	Bộ Tài nguyên và Môi trường	Phát biểu tại Hội nghị
		Đề nghị đẩy mạnh việc tuyên truyền nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới này để từ đó làm động lực cho các doanh nghiệp phát triển hơn nữa, nhất là trong việc	Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam	Phát biểu tại Hội nghị

		thúc đẩy phát triển Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân.		
26	Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh	Doanh nghiệp làm ăn với tinh thần tuân thủ pháp luật cao nhất nhưng không thể tránh những sai sót. Tuy nhiên, đề nghị không hình sự hoá các quan hệ kinh tế - dân sự.	Bộ Công an	Phát biểu tại Hội nghị
27		Tháo gỡ hơn 500 dự án để tăng cung, giảm giá nhà, đồng thời thực hiện được mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội mà Chính phủ đã phát động.	Bộ Xây dựng	Phát biểu tại Hội nghị
28		Nghiên cứu chính sách cho khoảng 500.000 chủ nhà trọ trên phạm vi cả nước đang giải quyết chỗ ở cho hàng triệu công nhân và người có thu nhập thấp đô thị chưa được hưởng chính sách gì.	Bộ Lao động – Thương binh và xã hội	Phát biểu tại Hội nghị